
   

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกดุสิม 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที ่3  

วันที่ 3๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

..................................... 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
นายชาญชัยนันท์  ธนสิทธิ์กุลโชติ  - เชิญประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม  ประจ าต าแหน่งด าเนินการตาม  
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    ระเบียบวาระการประชุม 
 
นายพินิจ  ศรีนาม                       - เรียนท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม และ
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม      ผู้อ านวยการกองทุกท่าน ผมขอด าเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระ
  
นายพินิจ  ศรีนาม        - ระเบียบวาระท่ี ๑  : เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    - ไม่มี 

นายพินิจ  ศรีนาม         - ระเบียบวาระท่ี ๒  : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    - รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม การประชุมสมัยสามัญ 
          สมัยที่ ๒ ครั้งที ่2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผมจะให้เวลา
          สมาชิกทุกท่านอ่าน ๕ นาที เพ่ือที่จะได้แก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม        - อ่าน  ๕  นาท ี

นายพินิจ  ศรีนาม         - คงจะอ่านครบทุกท่านแล้วนะครับ มีท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความเชิญครับ 

นายพินิจ  ศรีนาม         - ผมขอแก้ไขหน้าที่ 5 ตรงที่ประชุม ให้แก้ไขเป็น มีผู้เห็นชอบ 11 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม      ผู้ไม่เห็นชอบ – ท่าน และงดออกเสียง – ท่าน  
       - หน้าที่ 8 ตรงที่ประชุม ผู้รับรอง นายนิมิต ศรีหาพล  

     เป็นนายนิมิต ถวิลการ 

นายพินิจ  ศรีนาม         - มีท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    อีกไหมม่ครับ 

 

ที่ประชุม        - ไม่มี 

นายพินิจ  ศรีนาม         - ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    ครั้งที ่2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๖๔ โปรดยกมือครับ 
 
 

/ ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม       - มีผู้รับรองรายงานการประชุม ๑๑ ท่าน 
       - ผู้ไม่รับรองรายงานการประชุม – ท่าน 
       - งดออกเสียง – ท่าน 

นายพินิจ  ศรีนาม         - เชิญผู้อ านวยการกองช่าง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม      

นายเฉลิมวิช เผือดผุด        - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม รวมทั้งคณะผู้บริหาร
ผู้อ านวยการกองช่าง                  ทุกท่าน ผมนายเฉลิมวิช  เผือดผุด ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่างเทศบาล
                           ต าบลกุดสิม ขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 5 ข้อความเดิม 
        บรรทัดที่ 6 “ซึ่งเป็นที่ตั้งของสภา” ตัดค าว่า “สภา” ออก        
        บรรทดัที่ 7 ข้อความเดิม “จึงเป็นสาเหตุที่ให้สภาต้องพิจารณา” เป็น 
        “จึงน าเรียนเสนอให้สภาพิจารณา”  
        บรรทัดที่ 8 “การประปาส่วนภูมิภาคมาบริหารจัดการในพื้นที่” เป็น  

      “การประปาส่วนภูมิภาคเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือบริหารจัดการ 
        กิจการประปาดังกล่าว” 
       บรรทัดที่ 9 “ถ้าใครมีความเห็นอย่างไร ” เป็น “ถ้าสมาชิกท่านใดมี 
                          ความเห็นหรือสงสัยอย่างไร”  

          ครับ  ขอแก้ไขครับ  

นายพินิจ  ศรีนาม         - มีท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม     อีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม        - ไม่มี 

นายพินิจ  ศรีนาม         - ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    ครั้งที ่2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๖๔ โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม       - มีผู้รับรองรายงานการประชุม ๑๑ ท่าน 
       - ผู้ไม่รับรองรายงานการประชุม – ท่าน 
       - งดออกเสียง – ท่าน 

นายพินิจ  ศรีนาม         - ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    - ไม่มี  

นายพินิจ  ศรีนาม         - ระเบียบวาระที ่๔  เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาเทศบาลต าบลกุดสิม ตั้งขึ้น 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    พิจารณาเสร็จแล้ว 
       - ไม่มี 
 
 

/ นายพินิจ... 



   

-3- 

นายพินิจ  ศรีนาม         - ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม ่
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    ๕.๑  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน 1 ท่าน 
          และคณะกรรมการจัดระเบียบจ าหน่ายสินค้า จ านวน 1 ท่าน 
             เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นางสาววิภาวี  บุญเรือง      - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม ข้าพเจ้านางสาววิภาวี  
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม           บุญเรืองต าแหน่งนายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม  ขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาล 
        ต าบลกุดสิมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม เพื่อร่วมเป็น 
          คณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบจ าหน่าย 
        สินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า ด้วยปัจจุบันในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม   
           ได้มีประชาชนและเจ้าของอาคารหรือร้านค้าติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวน 
        สิ่งของทั่วไปในพ้ืนที่สาธารณะ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ขาดความสวยงาม  
        เกิดมลพิษทางสายตา ก่อให้เกิดปัญหาในการรักษาความสะอาดและเป็น 
        ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่ง 
        พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
        บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบ 
        สินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546 ข้อ 7(2) ข้อ 9 (2) ก าหนดให้มี 
        คณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์กร 
        ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวน  
         1 คน เป็นกรรมการและคณะกรรมการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้า 
         ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กร 
         ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวน 1 คนเป็นกรรมการ 
         เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยว่าด้วยการจัด 
         ระเบียบสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. 2546 ข้อ 7(2) ข้อ 9 (2) จึงขอ 
          ให้สภาเทศบาลต าบลกุดสิม ให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
         กุดสิมเป็นคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน จ านวน 1 คน และ 
                   คณะกรรมการจัดระเบียบจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 
         จ านวน 1 คน 

นายพินิจ  ศรีนาม         - ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติมีคณะกรรมการ 2 ชุดคือ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    คณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผัน จ านวน 1 คน และ 
                  คณะกรรมการจัดระเบียบจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 
        จ านวน 1 คน ผมจะขอถามคณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผัน ก่อนครับ 
นางดอกรัก วรวัฒน์     - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม การจะคัดเลือกบุคคลท่านใด 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม     มาเป็นคณะกรรมการนั้น  ท่านนั้นต้องไปเดินตลาดและอยู่กับตลาดสด 
        เทศบาลเรา  ต้องรู้จักคนในตลาดเป็นอย่างไร สมาชิกเราก็มีอยู่หลายท่าน 
        ที่อยู่ในตลาดและรู้จักคนในตลาดดี  ดิฉันขอเสนอนายหัตถชัย นิลปะกะ 
            เป็นคณะกรรมการก าหนดพ้ืนที่ผ่อนผันคะ 

/ นายพินิจ.... 
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นายพินิจ  ศรีนาม     - ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 
ที่ประชุม      - มีผู้รับรอง คือ นางนภารัตน์  ทะรังศรี และ นายภูวนัย  ทะรังศรี 
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - มีใครจะเสนอท่านอ่ืนอีกไม่ครับ   
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    
ที่ประชุม      - ไม่มี 
 
นายพินิจ  ศรีนาม         - คณะกรรมการก าหนดพื้นที่ผ่อนผันคือ นายหัตถชัย นิลปะกะ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    - คณะกรรมการจัดระเบียบจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 
         จ านวน 1 ท่าน เชิญเสนอครับ 

นายภูวนัย  ทะรังศรี         - ผมนายภูวนัย  ทะรังศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม เขต ๑ ขอเสนอ  
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    นายนิมิต ถวิลการ ครับ 

นายพินิจ  ศรีนาม         - ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม     

ที่ประชุม       - ผู้รับรอง คือ นางดวงจันทร์ บุษมงคล และ นางวิลอล ถวิลการ  

นายพินิจ  ศรีนาม         - ผู้รับรองครบครับ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม     
 
นายพินิจ  ศรีนาม        - มีใครจะเสนอท่านอ่ืนอีกไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    
ที่ประชุม      - ไม่มี 
 
นายพินิจ  ศรีนาม         - คณะกรรมการจัดระเบียบจ าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ าหน่ายสินค้า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม      คือนายนิมิต ถวิลการ 
 
นายพินิจ  ศรีนาม         - ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม      ประจ าปีงบประมาณ 2564  

- ผมขอเลื่อนวาระการประชุมเอาข้อ 5.3 ก่อนแล้ว จึงมาข้อ 5.2 นะครับ 
  เชิญนายกเทศมนตรีครับ 

 
           /นางสาววิภาวี... 
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นางสาววิภาวี  บุญเรือง      - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม ข้าพเจ้านางสาววิภาวี  
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม           บุญเรือง นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข 
        เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
        2564    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 
                 พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง 
                 สาธารณูปโภค รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ า  
        คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล.สายบ้านนายวันชัย  รักมิตร  หมู่ที่  6   
        ต าบลกุดปลาค้าว  งบประมาณตั้งไว้  210,000.-บาท  มีความจ าเป็นที่จะ 
        ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เนื่องจาก 
        คณะกรรมการจัดท ารูปแบบรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการก าหนด 
        ราคากลางได้ออกตรวจสอบพื้นท่ีก่อสร้างและตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง 
        พบว่าขนาดความกว้างของถนนพื้นที่ก่อสร้างจริงกับแบบแปลนและ 
        รายละเอียดโครงการมีความแตกต่างจากเดิมดังนั้นคณะกรรมการจัดท า 
        รูปแบบรายการงานก่อสร้าง  ดังนั้นจึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด 
        โครงการใหม่  โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
           งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  หมวด  4  ข้อ   
        29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ท า 
        ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง   
        ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  รายละเอียดจะให้ผู้อ านวยการ 
        กองช่างเป็นคนอภิปรายเชิญครับ 
 
นายเฉลิมวิช  เผือดผุด     - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 
ผู้อ านวยการกองช่าง        คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดสิม  เนื่องจากคณะกรรมการก าหนดรูปแบบ 
        รายการ  เข้าไปดูพื้นที่จริงแล้วไม่สามารถจะสร้างตามแบบเดิมได้จึงขอ 
        อนุมัติแก้ไขแบบแปลนใหม่ตามนี้ 
     ข้อความเดิม 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.00   
        เมตร  ยาว  112  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า   
        224  ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบขอบ และก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 
        รูปตัวยูขนาดปากกว้าง  0.20  เมตร  ยาว  61  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30  เมตร   
        และติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนและแผนผัง 
        เทศบาลต้าบลกุดสิม เลขที่ 63/2563  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป –  

      ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 62 ล้าดับที่  1.41  
         (กองช่าง) 

      

/ ข้อความใหม่... 
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     ข้อความใหม่  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ช่วงที่  1  ผิวจราจร 

       กว้าง 2.50 เมตร  ยาว  71  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ช่วงที ่ 2  ผิวจราจร 
      กว้าง  2.00  เมตร  ยาว  35  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ 
                         คอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 247.50  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังกลบขอบ 
                         และก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.รูปตัวยู  ขนาดปากรางกว้าง  0.20  เมตร   
                         ยาว  76  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.30  เมตร  และก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 
                         รูปตัวยู  ขนาดปากรางกว้าง 0.30  เมตร  ยาว  3.5  เมตร  ลึกเฉลีย่  0.50  
                         เมตร  และติดตั้งป้าย โครงการ  1  ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนและ 
                         แผนผังเทศบาลต้าบลกุดสิม เลขท่ี 11/2564  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
                         – ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
       เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  3/2564 หน้าที่ 2 ล้าดับที่ 1 (กองช่าง) 
 

นายพินิจ  ศรีนาม         - มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิมท่านใดสงสัย จะอภปิราย เชิญครบั 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม      
 
ที่ประชุม       - ไม่มี 
 
นายพินิจ  ศรีนาม         - ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิมท่านใด 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม     เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
        งบประมาณ พ.ศ. 2564 โปรดยกมือครับ  

ที่ประชุม         - มีผู้เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  ๑๑ ท่าน 
        - ผู้ไม่เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  - ท่าน 
        - งดออกเสียง – ท่าน 
 

นายพินิจ  ศรีนาม         - ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม     พ.ศ. 2564 เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
 
นางสาววิภาวี  บุญเรือง      - กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม ข้าพเจ้านางสาววิภาวี  
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม           บุญเรือง นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน 
        งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564   เนื่องจากบางรายการ 
        งบประมาณไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายและบางรายการตั้งตั้งเบิกรายการ 
         ใหมเ่นื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส าหรับคณะ 

/ ผู้บริหาร... 
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       ผู้บริหารและห้องปฏิบัติงานส าหรับส่วนราชการของเทศบาลต าบลกุดสิม  
       เพ่ือให้เกิดความสะดวก สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนมี 
       ความจ าเป็นจะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
       ส าหรับคณะผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือให้เพียงพอและทดแทนของเดิม 
       ที่ช ารุด โดยการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
       ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4  
       ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท า 
       ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
       อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายละเอียดให้หัวหน้าส านักปลัดชี้แจงต่อคะ 
 
นางสุพรรณา  ฐานสินพูล     - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 
หัวหน้าส านักปลัด       คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดสิม ขออนุญาตชี้แจงรายการโอนดังนี้ 
     โอนลด 
                 กองช่าง 

แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน         บ าบัดน้ าเสีย 
งบ           ลงทุน 
หมวด       ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ  1) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด 
คสล. และบ่อพักน้ า คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหน้าบ้าน
นายอินไตยถึงร้านสามดาว    หมู่ที่ 15 ต าบลคุ้มเก่า                                    

              ตั้งไว้                   1,090,000  บาท 
              คงเหลือ                  271,000  บาท 
             โอนลดครั้งนี้            220,000  บาท 

          ยอดคงเหลือหลังโอนลด          51,000  บาท 

     โอนเพิ่ม 

     ส านักปลัด (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
งาน         บริหารทั่วไป 
งบ           ลงทุน 
หมวด       ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ    โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส าหรับ 

           
/ คณะผู้บริหาร... 
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  คณะผู้บริหารและห้องปฏิบัติงานส าหรับส่วนราชการของเทศบาล 
  ต าบลกุดสิม 

                   ตั้งไว้                 220,000  บาท 
 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส าหรับคณะ 
    ผู้บริหารและห้องปฏิบัติงานส าหรับส่วนราชการของเทศบาลต าบลกุดสิม 

              ปริมาณงาน ดังนี้ 
             - ห้องปฏิบัติงานรองนายกเทศมนตรี จ านวน 1 ห้อง ขนาดกว้าง  

     3.40 เมตร ยาว 5.70 เมตร 
            - ห้องปฏิบัติงานส าหรับส่วนราชการ จ านวน 2 ห้อง โดยท าการกั้นห้อง  

    (ระหว่างกองช่างกับกองการศึกษาและระหว่างกองสาธารณสุขและ   
    สิ่งแวดล้อมกับกองสวัสดิการสังคม) ความสูง 2.90 เมตร ยาว 8.10 เมตร  
    ทั้งนี้ ตามแบบแปลนและแผนผังเทศบาลต าบลกุดสิมก าหนด ตั้งจ่ายจาก 
    เงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักปลัด) 
    รวมโอนเพิ่ม 220,000 บาท 
 
โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน         บ าบัดน้ าเสีย 
งบ           ลงทุน 
หมวด       ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ  1) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และ 
บ่อพักน้ า คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายหน้าบ้านนายอินไตยถึง 
ร้านสามดาว หมู่ที่ 15 ต าบลคุ้มเก่า                                    

              ตั้งไว้                   1,090,000  บาท 
              คงเหลือ                   51,000  บาท 
             โอนลดครั้งนี้             51,000  บาท 

     ยอดคงเหลือหลังโอนลด              -      บาท 

        2) ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และ 
 บ่อพักน้ า คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายสันติสุข (หน้าบ้านนายสุนัน  
 สิมสินธุ์)   หมู่ 7 ต าบลกุดปลาค้าว                                    

              ตั้งไว้                   1,003,000  บาท 
               

/คงเหลือ... 
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คงเหลือ                  201,000  บาท 
              โอนลดครั้งนี้             59,300  บาท 

     ยอดคงเหลือหลังโอนลด        141,700  บาท 
   รวมโอนลด 110,300 บาท 

     โอนเพิ่ม 
ส านักปลัด (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
งาน         บรหิารทั่วไป 
งบ           ลงทุน 
หมวด       ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท    ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ     1) จัดซื้อโต๊ะท างาน ตั้งไว้  42,100  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร ชนิดโต๊ะไม้ จ านวน 
1 ตัวๆละ 18,900 บาท ส าหรับเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และพนักงานจ้าง ชนิดโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก 
จ านวน 4 ตัวๆละ 5,800 บาท เป็นเงิน 23,200 บาท จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

          - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  
 มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 2559 

           ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักปลัด)  
                      2) จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ตั้งไว้  19,800 บาท 

           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับรองนายกเทศมนตรี  
            จ านวน 2 ตัวๆละ 4,900 บาท เป็นเงิน 9,800 บาท ส าหรับที่ 

 ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และพนักงานจ้าง    
 จ านวน 4 ตัวๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท จัดซื้อตาม   
  ราคาท้องถิ่น ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

     ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักปลัด) 
                     3) จัดซื้อโตะ๊ประชุมพร้อมเก้าอ้ี ตั้งไว้ 20,900 บาท 

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ีเพ่ือใช้ในการประชุมย่อย 
ในห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี จ านวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่นไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ 

                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  
                     0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

          ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักปลัด) 
                   /จัดซื้อ... 
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 4) จัดซื้อชุดรับแขก ตั้งไว้ 20,000 บาท 
                        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก เพ่ือใช้รับรองในห้องปฏิบัติงาน 

 นายกเทศมนตรี จ านวน 1 ชดุ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ไม่มีใน 
 มาตรฐานครุภัณฑ์ 

                    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

                      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักปลัด) 
            5) จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  ตั้งไว้ 7,500 บาท 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 7) เป็นไม้สักทองแกะลาย  

  จ านวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
            - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  
              มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
              ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักปลัด) 
  รวมโอนเพิ่ม 110,300 บาท 

          โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน         บ าบัดน้ าเสีย 
งบ           ลงทุน 
หมวด       ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการ    ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด 

           คสล. และบ่อพักน้ า คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายสันติสุข  
 (หน้าบ้านนายสุนัน  สิมสินธุ์)  หมู่ 7 ต าบลกุดปลาค้าว                                    

              ตั้งไว้                   1,003,000  บาท 
              คงเหลือ                  141,700  บาท 
             โอนลดครั้งนี้               6,500  บาท 

     ยอดคงเหลือหลังโอนลด        135,200  บาท 
 
     โอนเพิ่ม 

ส านักปลัด (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
งาน         บริหารทั่วไป 
งบ           ลงทุน 
หมวด       ครุภัณฑ ์

/ ประเภท... 
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ประเภท    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการ     จัดซื้อตู้เย็น  ตั้งไว้  6,500  บาท 

                - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5  คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ จัดซื้อ 
   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

           - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท  
        0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
              ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส านักปลัด) 
 รวมโอนเพิ่ม 6,500 บาท 
 

โอนลด 
กองช่าง 
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน         บ าบัดน้ าเสีย 
งบ           ลงทุน 
หมวด       ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการ    ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด 
คสล. และบ่อพักน้ า คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก สายสันติสุข 
(หน้าบ้านนายสุนัน  สิมสินธุ์) หมู่ 7 ต าบลกุดปลาค้าว                                    

              ตั้งไว้                   1,003,000  บาท 
              คงเหลือ                  135,200  บาท 
             โอนลดครั้งนี้             50,000  บาท 

     ยอดคงเหลือหลังโอนลด          85,200  บาท 
 
โอนเพิ่ม 
กองช่าง 
แผนงาน   เคหะและชุมชน 
งาน         บ าบัดน้ าเสีย 
งบ           ลงทุน 
หมวด       ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
รายการ    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้าง 

           รางระบายน้ า คสล. สายบ้านนายวันชัย รักมิตร หมู่ที่ 6  
           ต าบลกุดปลาค้าว  
              ตั้งไว้                      210,000  บาท 
              คงเหลือ                  210,000  บาท 

           / โอนเพิ่ม... 
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  โอนเพิ่มครั้งนี้            50,000  บาท 
    ยอดคงเหลือหลังโอนเพ่ิม         260,000  บาท  

              -เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างราง 
     ระบายน้ า คสล. สายบ้านนายวันชัย รักมิตร หมู่ที่ 6 ต าบลกุด  
     ปลาค้าว ชว่งที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 71 เมตร  
     หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจารจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 35  
     เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 247.50  
     ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบขอบและก่อสร้างรางระบายน้ า  
     คสล.รูปตวัยู ขนาดปากกว้าง 0.20 เมตร ยาว 76 เมตร ลึกเฉลี่ย  
     0.30 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาด 
     ปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว 3.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตรและ 
     ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนและแผนผัง 
     เทศบาลต าบลกุดสิม เลขที่ 11/2564 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 
     ทั่วไป 

               -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565)  
          เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564 หน้าที่ 2 ล าดับที่ 1 (กองช่าง)  

 รวมโอนเพิ่ม 50,000 บาท 
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 386,800 บาท 

     จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลกุดสิมพิจารณาอนุมัติโอน 
งบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป  

 
นายพินิจ  ศรีนาม              - มีสมาชิกท่านใดสงสัย เชิญอภิปรายได้ครับ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม   
    
นายเทอดภูมิ    มะลิขจร          - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม ท่านสมาชิกทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม   คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดสิม  กระผมขอถามทุกโครงการที่เรา 

จะโอนลด  และโอนเพ่ิม มีอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม 
ทุกโครงการหรือไม่ครับ 

นางสุพรรณา  ฐานสินพูล           - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 
หัวหน้าส านักปลัด             คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดสิม  ตามท่ีท่านสมาชิกได้ถามเรื่อง 
                                                    โครงการทีข่อโอนเพิ่มในครั้งนี้ เป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลกุดสิมทุกโครงการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิม เมื่อคราวประชุมในวันที่ 
24 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาซึ่งตามระเบียบการจัดท าแผนนั้น 
โครงการที่จะบรรจุในแผนจะต้องเป็นโครงที่ให้บริการสาธารณะ 
เท่านั้น แต่เทศบาลต าบลกุดสิมก็น าบรรจุไว้หมด เพ่ือให้รู้ว่าเทศบาล 
ต าบลกุดสิมจะท าอะไรบ้าง 



   

-13- 
 

นายเทอดภูมิ    มะลิขจร           - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม ท่านสมาชิกทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม             คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดสิม  กระผมขอให้ถ่ายเอกสาร 
                                                     แผนพัฒนามาให้ท่านสมาชิกได้ดูด้วยครับ  มีจริงหรือไม่     

  - ผมขอตั้งข้อสังเกตการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ใช้จ่ายงบประมาณอย่าง 
    ประหยัด เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน มีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เรา 
    ต้องแก้ไขช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน  ให้ถือความเดือดร้อนของ   
    ประชาชนเป็นหลักมาก่อนเรื่องส่วนตัว  ฝากผู้บริหารพิจารณาด้วย 

 
นายพินิจ  ศรีนาม              - ท่านเทิดภูมิ  ก็ได้ฝากข้อคิดให้กับฝ่ายบริหาร  ให้ฝา่ยบริหารพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม   การใช้จ่ายงบประมาณ  ให้ค านึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน 
     เป็นหลัก ระหว่างรอเอกสารจะขอพักการประชุม 10 นาทีครับ 
ที่ประชุม    เห็นชอบ พัก 10 นาที 
 

เมื่อครบ 10 นาที เรียกประชุมต่อ 
นายพินิจ  ศรีนาม              -  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม คงจะได้รับเอกสารแผนพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม   เทศบาลต าบลกุดสิม  ทุกท่านคงได้อ่านโครงการที่จะโอนเพิ่ม 
     ในครั้งนี้แล้ว มีท่านใดสงสัยตรงไหนอีกไหมครับ  
ที่ประชุม    - ไม่มี 
 
นายพินิจ  ศรีนาม              -  ไม่มีท่านใดสงสัย  ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม   ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ 
     ประมาณ 2564  โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม            - มีผู้เห็นชอบอนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ 
       ประมาณ 2564 จ านวน  8 ท่าน 
             - ผู้ไม่เห็นชอบอนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ 
      ประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  3 ท่าน คือ นายเทอดภูมิ มะลิขจร 
       นางวิลอล ถวิลการ และนางกิฬารัตน์ สายสุริย์  
              - งดออกเสียง 1 ท่าน คือ นายพินิจ  ศรีนาม ประธานสภาเทศบาล 
      ต าบลกุดสิม 
 
นางสาววิภาวี  บุญเรือง            -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม สมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม             ต าบลกุดสิม คณะผู้บริหารได้ค านึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของ 
       พ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
       ประชาชน ผลประโยชน์ของประชาชนมาก่อนเสมอ ถือความ 
       ประหยัดและคุมค่าที่สุด ไม่ได้เห็นแก่เรื่องส่วนตัวคะ 
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นายพินิจ  ศรีนาม                 - ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    เชิญท่านสมาชิกครับ  
 

นางดอกรัก  วรวัฒน์   - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    กุดสิม และคณะผู้บริหาร ดิฉันนางดอกรัก วรวฒน์ สมาชิกสภา 
       เทศบาลต าบลกุดสิม เขตท่ี 1 เรื่องความเดือดร้อนประชาชนของ 
       บ้านอาจารย์จรูญรัตน์ ตรงหน้าวัดกลางคุ้มเก่า  เวลาฝนตกน้ าจะเข้า 
       บ้านตลอดฝากกองช่างออกไปส ารวจด้วยนะคะ 

นายพินิจ  ศรีนาม                 - ฝากกองช่าง ไปดูแลด้วยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    เชิญท่านสมาชิกท่านต่อไปครับ  
 

นายหัตถชัย นิลปะกะ   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม กระผมนายหัตถชัย  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    นิลปะกะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม เขตท่ี 1 มีข้อหารือ 
       คือ 1. เรื่องการเก็บขยะของพนักงานเทศบาล ชาวบ้านบอกว่ามี 
        ขยะมีกลิ่นเหม็น  คนเก็บขยะก็เก็บไม่สะอาด ผมก็ขอทราบเกี่ยวกับ 
       ตารางการออกเก็บขยะของพนักงาน และเน้นให้เขาเก็บให้สะอาด 
       2. เรื่องรางระบายน้ า หมู่ที่ 17 ต าบลคุ้มเก่า บ้านยายไว  แก้ไขให้ 
       เร่งด่วนด้วย สาเหตุเกิดมีการอุดตันของขยะและมีการวางท่อ 
       ประปาไปกันทางระบายน้ าขอให้กองช่างออกไปดูแลด้วย 

นายพินิจ  ศรีนาม                 - เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อหารือครับ  
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม   
นางสาววิภาวี  บุญเรือง       -  มอบกองสาธารณสุขตอบคะ 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม           
นายประเสริฐ เพ็งพุฒ   - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข                   คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดสิม  ส าหรับแผนการจัดเก็บขยะเรามี 
       รถใช้งานได้ตอนนี้ 2 คัน คือคันของนายจ านง และของนายอารัญ 
       ของนายจ านงให้เก็บต าบลคุ้มเก่าและตลาดสด  ของนายอารัญให้ 
       เก็บของต าบลคุ้มใหม่  ส่วนของนายสันชาติให้เก็บต าบลกุดปลาค้าว 
       หลังจากนายจ านงเก็บเสร็จ บ่ายก็ให้นายสันชาติขับไปเก็บต่อ 
       วิธีการเก็บก็จะใช้วันเว้นวันแบ่งเป็นโซน  เพราะคิดว่าขยะไม่เต็มถัง 
       จึงแบ่งเป็นโซน  ให้ออกเก็บเวลา 06.00 – 12.00 น. ส่วนของ 
       ตลาดสดให้ออกแต่เวลา 04.00 -08.00 เพราะไม่ให้ติดการจราจร 
       บ่ายก็ให้รอรับค าสั่งออกช่วยงานอื่น ๆ ตอนนี้ก็ให้เก็บถังขยะมาซ่อม 
       อยู่ที่โรงฆ่าสัตว์   ส่วนขยะที่ตกบริเวณถังขยะก็ให้ใช้ไม้กวาดติดรถ 
       ขยะไปด้วยให้พนักงานเก็บขยะท าความสะอาดไปด้วยครับ 
       ส่วนเรื่องกลิ่นเหม็น  ขยะเปียกถ้าเกินสามวันต้องมีกลิ่นแน่นอน 
       ครับ ก็จะเน้นให้พนักงานออกเก็บทุกวันครับ 
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นายพินิจ  ศรีนาม                 -เรื่องรางระบายน้ าอุดตันเชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อหารือครับ  
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม     
 
นางสาววิภาวี  บุญเรือง       -  มอบกองช่างตอบคะ 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม           
 
นายเฉลิมวิช  เผือดผุด     - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ผู้อ านวยการกองช่าง       กุดสิม คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดสิม  ได้รับทราบข้อมูลแล้ว 
       การอุดตันเกิดจากมีท่อประปาท าให้ขยะไปอุดตันตรงท่อประปา  
       โดยภาพรวมตอนนี้ผมให้ช่างออกส ารวจถนนสายใดที่ยังไม่ได้ขุดลอก 
       ก็มีงบประมาณในการขุดลอก  จะได้จัดซื้อจัดจ้างให้เขาลงไปขุดลอก 
       ก็สามารถบอกกองช่างได้นะครับ  จะได้ให้เขาออกไปส ารวจ  สาเหตุ 
       การอุดตันนอกจากท่อประปาแล้วยังมี การถมทางเชื่อมทางเข้าบ้าน 
       ก็ไปอุดตันทางน้ า  รางระบายน้ าสายเก่า ๆ  รุ่นสุขาภิบาล  ก็มีความ 
       กว้าง 30 ซม. นั้น ก็อุดตันบ่อยระบายน้ าไม่ทัน ก็จะแก้ไขต่อไป  
 

นายพินิจ  ศรีนาม                 - เชิญท่านสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไมค่รับ   
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม   
 
นายมิตรชาย  ศรีหาพล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    ต าบลกุดสิม คณะผู้บริหาร  ตอนนี้เกิดโรคระบาดในสัตว์ไม่ทราบ
ทาง 
       เทศบาลต าบลกุดสิมมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ 
 
นางสาววิภาวี  บุญเรือง       - สัตว์ป่วยก็ก าลังหามาตราช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม             ในเรื่องมาตรการต่าง ๆ ก็มอบกองสาธารณสุขตอบข้อหารือ 
 
 นายประเสริฐ เพ็งพุฒ   - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข                   คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดสิม  ส าหรับเรื่องสัตว์ป่วยเกิดจาก 
       โรคลัมปี สกิน เกิดข้ึนกับวัว ควาย ในเขตเทศบาล 
        ตอนนี้ก็ให้พนักงานออกพ่นหมอกควัน ก าจัดแมลงซึ่งเป็นพาหะน า 
       โรคไปติดอีกตัว โรคนี้ระบาดมาได้ 3-4 สัปดาห์  และขณะก าลัง 
       ศึกษาถึงมาตรการช่วยเหลืออ่ืน ๆ จะน าเสนอคณะผู้บริหารต่อไป 
 

นายพินิจ  ศรีนาม                 - เชิญท่านสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไมค่รับ   
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 



   

-16- 
 

นางวิลอล ถวิลการ   - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม สมาชิกทุกท่าน ดิฉัน 
รองประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม    นางวิลอล ถวิลการ รองประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิมขอ 
       สอบถามเรื่อง งบอุดหนุน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และ 
       อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ 
       ด้านสาธารณสุข ไม่ทราบว่าจะด าเนินการตอนไหน ตอนนี้เข้ามา 
       กลางปีแล้ว   

 
 นางสาววิภาวี  บุญเรือง       - มอบกองสาธารณสุขตอบข้อหารือ 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม            
 
 นายประเสริฐ เพ็งพุฒ   - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข                   คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกุดสิม  ส าหรับเรื่องงบประมาณอุดหนุน 
       สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และ อุดหนุนงบประมาณส าหรับ 
       การด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุขงบประมาณ 
       ตอนเข้ามาแล้วก็จะรีบด าเนินการให้แต่ละหมู่บ้าน ครับ 
  

นายพินิจ  ศรีนาม                 - เชิญท่านสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ   
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 
 
นายเทอดภูมิ มะลิขจร   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม ขอความอนุเคราะห์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดสิม        ถ้ามีเงินเหลือจ่ายช่วยส ารวจพื้นที่ถนนรอบๆ เขตเทศบาล  ตรงไหน 
       มันขาด  ตรงไหนมันช ารุด ตรงไหนน้ าท่วม น้ าท่วมในนาชาวบ้าน 
       ต าบลกุดปลาค้าว บริเวณนาของท่านบรรจง  ให้เรารีบป้องกันไว้ 
       ก่อนที่จะมีการสูญเสียต่อพ่ีน้องประชาชน  ท าให้เสียหายน้อยที่สุด  
       ส่วนถ้ามีงบอะไรมาลงในพื้นที่เทศบาลก็แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย 
       เพ่ือจะได้ตอบพี่น้องประชาชนถูกครับ ขอขอบคุณครับ  
 
นางสาววิภาวี  บุญเรือง       - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม  ท่านสมาชิกสภาเทศ 
นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม             บาลต าบลกุดสิม ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่น าปัญหาของพ่ี 
       น้องประชาชน มาน าเสนอให้ฝ่ายบริหารรับทราบ ทางฝ่ายบริหารก ็
       จะเร่งรีบด าเนินการแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชน ให้เป็นไปตาม 
       ระเบียบ กฎหมาย ตามข้ันตอนต่าง ๆ  ขอขอบคุณคะ 
 

นายพินิจ  ศรีนาม                 - เชิญท่านสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ   
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

/ที่ประชุม ... 
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ที่ประชุม    - ไม่มี 

 

นายพินิจ ศรีนาม   - ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม  และขอขอบคุณสมาชิก  
ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม      ท่านนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านปลัด  

  รองปลัด หัวหน้ากองทุกท่าน พนักงานเทศบาลทุกท่าน  การประชุม 
 วันนี้ทุกท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็น อภิปราย และให้ความ     
 เห็นชอบ ทุกวาระทุกเรื่องจึงส าเร็จไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกท่านครับ  
 ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิมครับ  

 
ปิดการประชุม  12.30 น. 
 
 

                   (ลงชื่อ)………………………………………………….. ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายนที สังยวน) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 
      (ลงชื่อ).........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายชาญชัยนันทน์  ธนสทิธ์กุลโชติ) 
        เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

 
 

ลงชื่อ............................................   ลงชื่อ ................................................  ลงชื่อ ............. ................................... 
         (นางดอกรัก  วรวัฒน์)     (นายนิมิต  ถวิลการ)      (นางดวงจันทร์  บุษมงคล) 
        ประธานฯ ตรวจรายงาน             กรรมการตรวจรายงาน                    กรรมการตรวจรายงาน 

 
รับรองถูกต้องรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 

 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
(นายพินิจ  ศรีนาม) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลกุดสิม 


